

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 33.51 อ่อนค่าตามภูมิภาค รับดอลลาร์กลับมาแข็งค่าหลังเฟดหันดอกเบี้ย 0.50%

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 ก.ย. 2567)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 33.51 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวอ่อนค่าจากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 33.27 บาท/ดอลลาร์

เงินบาทและสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาคอ่อนค่า หลังดอลลาร์กลับมาแข็งค่าจากปัจจัยเมื่อคืนนี้ที่ผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ออกมาว่า ปรับลดดอกเบี้ยลง 0.50% โดยประธานเฟดระบุว่า ในการประชุมครั้งหน้าไม่จำเป็นที่จะต้องลดดอกเบี้ยที่ 0.50% แล้ว หมายความว่า จะลดดอกเบี้ยลงน้อยกว่าครั้งนี้

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 33.35 - 33.55 บาท/ดอลลาร์ โดยวันนี้ต้องติดตามธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ย และจับตาโพล์ทองคำ เนื่องจากเมื่อคืนทองคำลงไปมาก

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยนอยู่ที่ระดับ 143.78 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 141.63 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.1077 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.1138 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถูวเฉื่อยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของชปท. อยู่ที่ระดับ 33.335 บาท/ดอลลาร์

-“คลัง” ส่งสัญญาณแบงก์ชาติลดดอกเบี้ย หลังเฟดหันดอกเบี้ย ธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยในวันพุธนี้ “คลัง” เน้นไทย ควรขยับลงตามประเทศมหาอำนาจ ซึ่งเศรษฐกิจไทยเชื่อมโยงสหรัฐฯ ส่งผลเงินทุนไหลเข้าออก บล.ซีจีเอส ซี ผลประชุมเฟดสะท้อนเศรษฐกิจสหรัฐฯ บล.เอเชีย พลัส หวังกนง.ลดดอกเบี้ยปีนี้อย่างน้อย 1 ครั้ง

-นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะเริ่มประชุม นัดแรกภายในสัปดาห์หน้า เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบตามที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดยเฉพาะการใช้งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจปีงบ 68 ที่มีการเตรียมไว้กว่า 1.8 แสนล้านบาท โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่น กระตุ้นกำลังซื้อ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน

-ผู้ว่าฯ ททท. เตรียมเสนอแผนผนวกรวมการท่องเที่ยวปี 68 ใน 1-2 สัปดาห์นี้ ให้นายกฯ รับทราบ พร้อมหนุนหาก “สรวงศ์” รื้อโครงการเราเที่ยวด้วยกัน-คนละครึ่ง

-คณะกรรมการเฟดมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.50% สู่ระดับ 4.75-5.00% ในการประชุมเมื่อวานนี้ ซึ่งเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบกว่า 4 ปีหรือนับตั้งแต่ปี 2563 ส่วนในการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย หรือ Dot Plot นั้น เจ้าหน้าที่เฟดส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.50% ภายในสิ้นปีนี้

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ระบุว่า การที่เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นลง 0.50% ถือเป็น การปรับจุดยืนด้านนโยบายการเงิน โดยเฟดจะตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเป็นครั้ง ๆ ไป พร้อมระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีการขยายตัวที่แข็งแกร่ง และเงินเฟ้อกำลังชะลอลง และยังไม่เห็นสัญญาณใด ๆ ที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเข้าสู่ภาวะถดถอย

-ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตราในนิวยอร์ก ในวันพุธ (18 ก.ย.) โดยดัชนีดอลลาร์ฟื้นตัวหลังจากที่ร่วงลงในช่วงวัน ภายหลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมล่าสุด ซึ่งเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบกว่า 4 ปี

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกเล็กน้อยในวันพุธ (18 ก.ย.) ก่อนที่นักลงทุนจะรู้ผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) โดยตลาดทองคำนิวยอร์กปิดทำการซื้อขายก่อนที่คณะกรรมการเฟดจะแถลงมติการประชุม

-นักลงทุนจับตาธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ยในวันพฤหัสบดี (19 ก.ย.) โดยนักลงทุนส่วนใหญ่คาดว่า BoE จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมในการประชุมครั้งนี้ ส่วนธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จะประชุมนโยบายการเงินเป็นเวลา 2 วันซึ่งจะสิ้นสุดในวันพรุ่งนี้ (20 ก.ย.) โดยคณะกรรมการ BOJ จะตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย หลังจากที่ได้ยุติการใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำซึ่งดำเนินการมาเป็นเวลานานหลายสิบปี

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรืออ้างอิงเพื่อการทำการธุรกิจใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้